

5-6, 12 DECEMBER 2015
ใบรับสมัคร (APPLICATION FORM)

หมายเลข

1	SUPER DRAGSTER	SUPER MAX	PRO 6 MODIFY	PRO 6	PRO 4	TRI-ACE RACING KING (1500 PRO4 N/A)
	SUPER 6		SUPER 4		PRO 4 N/A	PRO TRUCK
	2 WD	4 WD	2 WD	4 WD		

2	ชื่อ-นามสกุล ผู้ขับขี่ (โปรดใช้ชื่อและนามสกุลจริง)	
	ทีมแข่ง/อู่บิดฟาย	เบอร์โทรศัพท์
	ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้	
	E-mail	Facebook

3	รถยนต์	฿
	รหัสเครื่องยนต์	

4	หนังสือคำประกันความเสียหายและยินยอมเข้าร่วมการแข่งขัน	(โปรดอ่าน)
	<p>ข้าพเจ้าได้อ่านกฎกติกาการแข่งขันครั้งนี้ และตกลงยินยอมอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกติกาดังกล่าว ที่ทางผู้จัดฯ กำหนดขึ้น เมื่อการสมัครของข้าพเจ้าได้รับการอนุมัติ หรือเมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะไม่เรียกร้องและยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายแทนผู้จัดฯ, โปรโมเตอร์จัดการแข่งขัน, ผู้อุปถัมภ์ ตลอดจนพนักงานต่าง ๆ ผู้แทนและตัวแทนนิติบุคคลดังกล่าว ในกรณีที่มีการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน อันเกี่ยวกับการตาย การบาดเจ็บ การสูญเสียและความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลหรือทรัพย์สินของข้าพเจ้า ผู้ร่วมโดยสารหรือช่างเครื่องยนต์ (แล้วแต่กรณี) ไม่ว่าจะการดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจาก หรือเกี่ยวกับหรือสืบเนื่องมาจากการอนุมัติใบสมัครหรือร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวได้เกิดขึ้น เพราะนิติบุคคลดังกล่าว พนักงานของนิติบุคคล ผู้แทนหรือตัวแทน ได้มีส่วนร่วมในการกระทำหรือได้ทำโดยประมาทก็ตาม</p> <p>ข้าพเจ้าขอรับรองด้วยความเชื่อมั่นว่า ผู้ขับที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะร่วมการแข่งขันตามใบสมัครนี้ และยุดยานที่สมัครควรมีสภาพเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับการแข่งขันโดยคำนึงถึงสภาพสนามแข่งและอัตราความเร็วของการแข่งขัน</p> <p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าและผู้เกี่ยวข้องทุก ๆ คนกับใบสมัครนี้ ยอมรับและเห็นด้วยกับคำตัดสินเกี่ยวกับเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันในทุกกรณี</p>	

5	หนังสือคำประกันความเสียหาย	(โปรดอ่าน)
	<p>5.1 ในกรณีที่ข้าพเจ้าทำ ความเสียหายต่อสนามแข่งขันจนทำให้การแข่งขันต้องหยุดชะงักและทำให้ผู้ร่วมแข่งขันท่านอื่นเสียประโยชน์ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท/ครั้ง</p> <p>5.2 รถทุกคันที่สามารถทำเวลาได้ในรอบคัดเลือก (ควอลิฟาย) สามารถรับเงินมัดจำคืนได้ดังนี้</p> <p>5.2.1 รถทุกคันที่ผ่านรอบคัดเลือก แต่ไม่ได้อันดับในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ สามารถรับเงินคืนได้ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2558 หลังจากสิ้นสุดการจับเวลาในรอบคัดเลือกแล้วเท่านั้น หากเกินเวลาที่กำหนด ทางผู้จัดฯ จะไม่คืนเงิน ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น</p> <p>5.2.2 รถทุกคันที่ผ่านรอบคัดเลือก และได้สิทธิ์การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ทางผู้จัดฯ จะดำเนินการโอนเงินให้ภายใน 7 วัน</p> <p>5.3 ผู้สมัครที่ชำระเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ หรือตรวจสภาพไม่ผ่าน ทางผู้จัดฯ จะคืนเงินมัดจำเพียง 50 % เท่านั้น</p>	
	ลายเซ็นผู้สมัคร	วันที่สมัคร
	ชื่อ-นามสกุล (ตัวUSSง)	

6	กำหนดการประชุมนักแข่ง	(สำคัญมากโปรดอ่าน)
	<p>ข้าพเจ้ารับทราบว่าการประชุมนักแข่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ที่สนามบางกอก แดร์ริค อเวนิว (คลอง 5) หากข้าพเจ้าไม่เข้าร่วมการประชุม 1 ครั้ง ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิ์การทำเวลาในรอบคัดเลือก (ควอลิฟาย) 1 ครั้ง</p>	
	ลายเซ็นผู้สมัคร	

7	สำหรับกรรมาการ	
	วันที่รับสมัคร	ผู้รับสมัคร